



ที่ MO 007/2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

และบริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ขั้นตอน วิธีการส่งคำถาม พร้อมแนวทางการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://www.cpi-th.com/content_sub.php?id=4&sub_id=27

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ โควิด-19 (COVID-19) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือและชักชวนความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- 1) ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน
ท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือ ผู้มีไข้ หรือ อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน
- 2) กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 2.1) การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้หากในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีไข้ หรือ มีอุณหภูมิวัดได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือ มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มี**

ความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ท่านผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

2.2) บริษัทฯ เตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุมดังนี้

- 1) ผังที่นั่งในห้องประชุมจะมีการจัดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด
- 2) ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- 3) บริษัทฯ ขอทำการงดการเสิร์ฟเครื่องดื่มต่างๆ แต่จะทำการจัดอาหารว่างเป็นชุด BOX SET แทน

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ กำหนดการประชุมและแนวทางการดำเนินการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ซึ่ง บริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิด และจะทำการประกาศแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร